

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพเกิดจากการที่ประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ โรคมะเร็ง เบาหวาน อ้วน ความดันโลหิต เป็นต้น หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของคนในชุมชน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีในการบริโภค การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงานและวัยสูงอายุ ตลอดจนการมีพฤติกรรมหรือการมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับแกนนำและคนในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้ตรงกับกลุ่มวัย การจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมศักยภาพให้กับแกนนำชุมชนในการจัดการสุขภาพชุมชน ได้แก่ ครู นักเรียน แกนนำอาสาสมัคร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีความเชื่อว่าหากมีการปลูกฝังบ่มเพาะศักยภาพของคนเราตั้งแต่เล็กๆ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในทุกๆ ด้านให้แก่คนเราเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิต การเดินทาง อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีคุณค่าของสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การเจริญเติบโตของเด็ก สุขภาวะและความปลอดภัยของทุกชีวิตจึงสำคัญมาก ประเทศไทยของเรามักปรากฏเหตุการณ์ทางอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กบ่อยๆ เช่น ผู้ปกครองลืมเด็กไว้ในรถที่ตากแดดไว้จนเด็กเสียชีวิต อุบัติเหตุรถชนเด็ก เหตุการณ์เด็กท้องเสียทั้งโรงเรียนเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ปรากฏการณ์ดังกล่าวผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับเด็กที่อยู่ในการดูแล เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีภารกิจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีนโยบายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้คณะทำงานสร้างระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การพัฒนาเด็กทุกด้าน การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาด ปลอดภัย ความปลอดภัยในการเดินทาง การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
เด็กนักเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

1.ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

2.ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

นิยามศัพท์เฉพาะ

ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ในการดูแลระมัดระวังในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กได้แก่ การมีรถรับเด็กในหมู่บ้าน มาส่งที่ศูนย์ มีการตรวจสุขภาพ การส่งต่อเมื่อป่วย การรับเด็กที่ศูนย์ไปส่งเด็กที่หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก หมายถึง ผลของการผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ได้ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

2.ได้ผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนที่มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย

